

KẾ HOẠCH

Tuyên truyền, đấu tranh phòng, chống hoạt động tội phạm trên không gian mạng năm 2024

Thực hiện Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 05/02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc tuyên truyền, đấu tranh phòng, chống tội phạm trên không gian mạng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang:

Sở Ngoại vụ ban hành kế hoạch tuyên truyền, đấu tranh phòng, chống hoạt động tội phạm trên không gian mạng" năm 2024 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Nâng cao nhận thức, kiến thức cho cán bộ, công chức và người lao động về các phương thức, thủ đoạn hoạt động sử dụng không gian mạng xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, từ đó chủ động cảnh giác, có ý thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ tài sản và tổ giác với cơ quan chức năng khi phát hiện nghi vấn hoạt động phạm tội trên không gian mạng.

Công tác tuyên truyền phổ biến thường xuyên bằng nhiều hình thức, linh hoạt, sáng tạo, phù hợp, hiệu quả gắn với công tác bảo đảm an ninh mạng, phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Nội dung tuyên truyền phải bám sát thực tế, cập nhật nhanh chóng, kịp thời truyền tải đến toàn thể công chức các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm trên không gian mạng.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN TUYÊN TRUYỀN

1. Nội dung

Chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, pháp luật và cảnh báo các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm sử dụng công nghệ cao để cán bộ, công chức biết, cảnh giác, phòng ngừa, tố giác tội phạm và tuân thủ đúng quy định của pháp luật, phòng ngừa việc sử dụng không gian mạng để hoạt động phạm tội, vi phạm pháp luật: quán triệt, nâng cao ý thức cảnh giác cho cán bộ, đảng viên và người dân khi sử dụng các hình thức thanh toán trực tuyến, chia sẻ thông tin cá nhân, đời sống riêng tư, tình cảm, các hình thức trao thưởng, tặng quà, mua bán hàng hóa, đầu tư tiền ảo, tiền điện tử, huy động vốn... trên mạng internet, mạng viễn thông, không để tội phạm lợi dụng hoạt động, trở thành nạn nhân của tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Tuyên truyền các quy định pháp luật, chỉ đạo của lãnh đạo các cấp (không thuộc nội dung BMNN) về các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận liên quan đến công tác bảo vệ an ninh mạng, đấu tranh phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Các hình thức, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm trên không gian mạng thường gặp như: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; tổ chức đánh bạc và cá độ; quảng cáo trực tuyến; truyền bá, phát tán ấn phẩm đồi trụy, khiêu dâm; thương mại điện tử; kinh doanh đa cấp, tiền ảo, tiền điện tử, giao dịch ngoại hối, chứng khoán; mua bán vũ khí, công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ và kịp thời đưa ra cảnh báo về những phương thức, thủ đoạn mới.

Cảnh báo, hướng dẫn cán bộ, công chức và người lao động nhận diện các dấu hiệu của tội phạm, các biện pháp đề tự phòng tránh, đối phó với tội phạm trên không gian mạng.

2. Hình thức tuyên truyền

Xây dựng các tin bài về đề tài phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm trên không gian mạng kết hợp việc tận dụng ưu thế của mạng Internet, mạng xã hội, phương tiện truyền thông, trang thông tin điện tử của Sở.

Thiết kế, chia sẻ banner trên các website thuộc thẩm quyền quản lý có nội dung về nâng cao cảnh giác với các phương thức, thủ đoạn của tội phạm sử dụng công nghệ cao và kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin cá nhân trên không gian mạng với thiết kế sinh động, dễ tiếp cận, có sức lan tỏa rộng rãi, tạo ra năng lượng tích cực trong công chức và người lao động.

3. Thời gian thực hiện

Kế hoạch này được triển khai thực hiện thường xuyên trong năm 2024.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Giao Văn phòng Sở tham mưu Kế hoạch và triển khai đến toàn thể công chức cơ quan; cung cấp thông tin tài liệu tuyên truyền về phòng, chống tội phạm trên không gian mạng cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị và hướng dẫn cho 100% cán bộ, công chức và người lao động trong đơn vị tích cực tham gia tuyên truyền cho bạn bè, người thân và nhân dân nơi cư trú; chia sẻ thông tin tuyên truyền thông qua các nền tảng mạng xã hội.

Tham mưu lãnh đạo Sở phối hợp với các phòng chuyên môn quản lý, sử dụng các trang mạng xã hội, phương tiện thông tin đại chúng khác của cơ quan, đơn vị để triển khai, thực hiện hiệu quả nội dung tuyên truyền về phòng, chống tội phạm trên không gian mạng theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của các phòng chuyên môn của cơ quan, triển khai thực hiện nghiêm túc về phòng, chống tội phạm trên không gian mạng vào nhiệm vụ, hoạt động chung của Sở.

Trên đây là Kế hoạch Tuyên truyền, đấu tranh phòng, chống hoạt động tội phạm trên không gian mạng năm 2024 của đơn vị Sở Ngoại vụ tỉnh Kiên Giang.

Nơi nhận:

- Công an tỉnh;
- BGD;
- Các phòng thuộc Sở;
- Lưu VT.npthao.



Huỳnh Thanh Hải